



ข่าวประชาสัมพันธ์

เวอร์จิน แอ็คทีฟ เปิดสาขาที่ 5 ในกรุงเทพฯ

เปิดตัวสาขาเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ เพื่อขยายธุรกิจสู่เขตชานเมือง
พร้อมเพิ่มโปรแกรมพิเศษสำหรับเด็ก

ประเทศไทย – แบรินด์ฟิตเนสระดับโลก เวอร์จิน แอ็คทีฟ ได้เปิดตัวสาขาที่ 5 อย่างเป็นทางการแล้วที่ เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ เพื่อมอบทางเลือกให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในย่านกรุงเทพฯ ตะวันออก พร้อมบริการสุดพิเศษมาตรฐานเวอร์จิน แอ็คทีฟ

เวอร์จิน แอ็คทีฟ อีสต์วิลล์ แห่งใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สมาชิกโดยเฉพาะ มีพื้นที่กว้างขวางถึง 4,200 ตารางเมตร แบ่งเป็นทั้งหมด 4 ชั้น มอบประสบการณ์การออกกำลังกายที่เหนือระดับและเทคโนโลยีล้ำสมัยไม่แพ้คลับเวอร์จิน แอ็คทีฟแห่งอื่น



บริเวณ 1 ชั้นได้จัดเป็นพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายแบบสเตร็นจ์เทรนนิ่งและฟังก์ชันนัล เทรนนิ่ง และอีกชั้นหนึ่งเป็นสตูดิโอ 2 ห้อง ที่สามารถรวมกันเป็นห้องใหญ่ 1 ห้องได้ พื้นที่กว่า 300 ตารางเมตร เพื่อให้สมาชิกได้สนุกสนานไปกับคลาสออกกำลังกายสุดพิเศษได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Zuu, Pulse powered by Clubbercise®, Zumba™ และอื่น ๆ อีกมากมายที่จะตามมาในปีนี้ เวอร์จิน แอ็คทีฟมีคลาส

ออกกำลังกายที่หลากหลายถึง 200 คลาสต่อสัปดาห์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความชอบที่แตกต่างกันของสมาชิก

คริสเตียน เมสัน กรรมการผู้จัดการ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า เวอร์จิ้น แอ็คทีฟในประเทศไทยทั้ง 4 สาขาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเวอร์จิ้น แอ็คทีฟมอบประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหนือระดับ ไม่ว่าจะเทียบกับฟิตเนส อื่น ๆ ในไทย หรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“การเปิดตัวเวอร์จิ้น แอ็คทีฟสาขาเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ นั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจของเราที่จะขยายกิจการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราทุ่มทุนกว่า 5 พันล้านบาทไทยเพื่อเปิดคลับเพิ่มอีก 5 สาขาภายใน 12 เดือนข้างหน้า ปัจจุบันนี้ฟิตเนสระดับไฮเอนด์เป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโตอีกมากในเอเชีย และเวอร์จิ้น แอ็คทีฟมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตลาดฟิตเนสด้วยบริการของเรา”

เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ เป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของผู้ที่อาศัยอยู่หรือทำงานในย่านกรุงเทพฯ ตะวันออก หรือคนที่ต้องการหลีกเลี่ยงจากความวุ่นวายในเมือง เวอร์จิ้น แอ็คทีฟสาขานี้ออกแบบมาเพื่อเอาใจคนที่ไม่ได้อยู่ในเมืองแต่ต้องการแวะออกกำลังกายระหว่างทางก่อนกลับบ้านหรือในวันหยุดสุดสัปดาห์

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ อีสต์วิลล์ เป็นเวอร์จิ้น แอ็คทีฟสาขาแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะให้บริการแอ็คทีฟ ครูว์ (Active Crew) ซึ่งเป็นบริการด้านสุขภาพและฟิตเนสสำหรับเด็กอายุ 7-15 ปี เพื่อให้ครอบครัวได้มาออกกำลังกายพร้อมกันและผู้ปกครองจะได้ไม่ต้องห่วงว่าเด็ก ๆ จะใช้เวลาไปกับการเล่นเกมพิชิตเตอร์หรือดูทีวี นอกจากนี้เด็ก ๆ ยังได้เรียนรู้อุปนิสัยที่ดีต่อสุขภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวอีกด้วย

ไอฟาร์ พิรินทรานุกร ผู้จัดการใหญ่ บริษัทเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เวอร์จิ้น แอ็คทีฟมองหาทำเลชั้นที่ดีที่สุด และการเปิดสาขาใหม่ในย่านกรุงเทพฯ ตะวันออกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายสาขาของเราแต่แรกแล้ว เราต้องการให้คนไทยและผู้ที่ย้ายอยู่ไม่ไกลจากเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ หันมาใส่ใจสุขภาพ และเราจะเปิดตัวคลาสออกกำลังกายใหม่ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ ไตรมาส และเพิ่มเติมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ”

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ อีสต์วิลล์ เป็นเวอร์จิ้น แอ็คทีฟสาขาที่ 5 ในประเทศไทย หลังจากประสบความสำเร็จกับ 4 สาขาแรก ได้แก่ที่เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เอ็มควอเทียร์ เวสต์เกต และสยามดิสคัฟเวอร์รี่ บริการ Active Crew จะเริ่มให้บริการภายในปีนี้

#####

เกี่ยวกับ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เปิดคลับแรกที่ประเทศอังกฤษเมื่อปีพ.ศ. 2542 เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทเวอร์จิ้นที่ก่อตั้งโดย เซอร์ ริชาร์ด แบรนสัน ปัจจุบันเวอร์จิ้น แอ็คทีฟเป็นหนึ่งในผู้นำด้านสถานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในโลก โดยมีสมาชิกกว่า 1.4 ล้านคน จาก 240 คลับที่ตั้งอยู่ในสิบประเทศ ในสี่ทวีปทั่วโลก (แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร อิตาลี สเปน โปรตุเกส ออสเตรเลีย นามิเบีย บอตสวานา ประเทศไทย และสิงคโปร์) เป้าหมายของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ คือทำให้คนไม่ออกกำลังกายหันมาสนใจของการออกกำลังกายได้ ด้วยบริการชั้นนำ อุปกรณ์แปลกใหม่ และคลับที่ดีที่สุด สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคลับ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ อุปกรณ์ และอัตราค่าบริการได้ที่ www.virginactive.co.th หรือ facebook.com/virginactivethailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

บริษัท พับบลิก ฮิต จำกัด โทร. 02 252 5699 แฟกซ์ 02 252 5698

ดวงสมร สกุลอารีย์มิตร 089 222 6969

วศินี อ่องจรีต 086 559 9198

กัญทิมา วรณรัตน์ 087 337 7788

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ฟิตเนส คลับ

อเล็กซ์ เฉิน

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

alex.chen@virginactive.com.sg

+65 9828 7657